

ข่าวพาณิชย์

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๗๔๔๕

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

๗ 5
ฉันทรักไส้เดือน

โดย ทรงชัย ไส้เสวตวาริ

เวลาจะเกลียดใครขึ้นมาและต้องการแสดงออกว่าการเกลียดคนนั้นเกลียดกันอย่างไรอย่างแรง สัตว์มดดินและเลื้อยคลานเช่น ไส้เดือนหรือ กิ้งก่ามักจะถูกนำมาขายเป็น ข้อเปรียบเทียบ ให้เห็นถึงความ รุน แรงใน ความ เกลียด กัน เสมอ โดยเฉพาะสำหรับคุณสาว ๆ แล้วลงได้ เกลียดหนุ่ม โศกเท่าไส้เดือนหรือกิ้งก่าก็จะก็เป็นการอยากจะระดับที่มี มาต่อท้ายหลายตัวที่เคียวที่คุณสาวเธอจะ เออออห่อหมก ด้วยกับเจ้าหนุ่มไม่ว่าจะถูกคือเท่าไรก็ตาม

ในขณะที่ไส้เดือนเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไป และโดยเฉพาะสำหรับคุณสาว ๆ นี้ ถ้าจะหาคนที่รักไส้เดือนมาซัดจิ้งหระสักคน นาย ชาง มิง ชาง ก็คงเป็นที่ว่านั้น เพราะสำหรับเขาแล้ว ไส้เดือนคือธุรกิจที่ทำเงินทำทองให้กับเขาจนว่ารวย ขณะนี้เขามีใบสั่งซื้อไส้เดือนอยู่ในมือแล้ว คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ หรือเกือบห้าล้านบาท

นายชาง มิง ชาง เป็นเจ้าของบริษัท โจนส์ไพโรปาทซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน ขณะนี้บริษัทของเขา กำลังเริ่มต้นส่งออกไส้เดือนไปญี่ปุ่นใน อัตรา ๒๐ ตัน ต่อเดือน ในน้ำหนักแต่ละตันจะประกอบด้วยไส้เดือนประมาณ สองล้านห้าแสนตัว ราคา เอฟ โอ บี ไต้หวันตันละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ หรือสองแสนบาท นอกจากส่งออกไปญี่ปุ่นแล้ว ไส้เดือนของนายชางยังจะเข้าไปยังตลาดสหรัฐอีกด้วย โดยส่งออกไปสหรัฐในอัตราเดือนละสี่ตัน สำหรับตลาดอื่น ๆ นั้นอนาคตน่าจะเป็นตลาดสิงคโปร์และฮ่องกงซึ่งนายชางกำลังติดต่อกับ เจรจา อยู่ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่เขาจะทำเงินได้เกินกว่า หนึ่งกระปุกออมสินแน่ ๆ

เมื่อสองปีมาแล้ว ชาง หนุ่มใหญ่วัย ๓๖ หันมาจับงานธุรกิจเลี้ยงไส้เดือน ทั้งนี้ก็ด้วยแรงบันดาลใจจากการที่ได้ อ่าน บทความเกี่ยวกับไส้เดือนในวารสารต่างประเทศ เขาอ่านอย่างหลงใหลคือคุณประโยชน์อันมหัศจรรย์ด้านต่าง ๆ ของไส้เดือน และอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาพลอตว่ารักมันเข้าเสียแล้ว

ประโยชน์ของไส้เดือนที่รู้ ๆ กันอยู่แต่เดิมนั้น คือเอามาทำเหยื่อคกปลา แต่ที่เหนือไปกว่านั้น ไส้เดือนยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีก ในด้านของปฐพีวิทยา ไส้เดือนช่วยทำดินร่วนซุย และถ่ายมูลที่เป็นปุ๋ยให้กับพืช ไส้เดือนจึงช่วยทำประโยชน์ให้การเกษตร และช่วยลดการทำลายดิน

นอกจากนั้น การวิจัยที่ทำกันอยู่ในหลายประเทศยังพบอีกว่า ไส้เดือนช่วยในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษคือ ช่วยทำลายพวกสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยต่าง ๆ ให้เน่าเปื่อยผุพังลง

การเลี้ยงไส้เดือนเขาเลี้ยงมันในกล่องกระดาษหรือลังไม้ซึ่งสามารถวางซ้อน ๆ กันได้หลายชั้น ไส้เดือนกินอาหารได้เกือบทุกชนิด แต่ที่ชอบมากคือ เปลือกผลไม้ต่าง ๆ

สำหรับนาย ชางเอง เขาใช้เวลาถึงสองปีในการศึกษาเทคนิคและวิธีการเลี้ยงไส้เดือน โดยปรึกษา ขอคำ แนะนำอย่าง ใกล้ชิด กับอาจารย์ผู้ชำนาญการด้านการเกษตร ของไต้หวัน ซึ่งสุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จ

ชาง จะมีความมั่นใจในผลงานของเขามาก จนบัดนี้สำหรับชางเอง เขาคิดว่า เขาสามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ในเกือบทุกแห่งหนที่เดียว เฉพาะสำหรับไต้หวัน ชางบอกว่าภูมิอากาศ เหมาะสมยิ่ง ต่อการ เลี้ยงไส้เดือน คืออากาศพออุ่น ๆ สบาย ๆ ไม่ร้อนจัดเปรียบเทียบแล้วการเลี้ยงไส้เดือนในไต้หวันจะได้ผลเป็นสองเท่าของที่เลี้ยงในญี่ปุ่นต้นทุนจึงถูกกว่ามาก และอาจกล่าวได้อีกว่า ภายในสองเดือนน้ำหนักของไส้เดือนที่เลี้ยงในไต้หวัน จะสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

นอกเหนือจากการ เลี้ยงไส้ เดือน ขายแล้ว ขณะนี้ธุรกิจของ ชาง ยังขยายไปยังถึงการเลี้ยง ปลาไหล เลี้ยงหมา และตั้งโรงงานผลิตเซลล์อีกด้วย เพียงปี ๒๕๗๗ ซึ่งเป็นปีที่สองในการเริ่มธุรกิจของเขา กิจการของชาง มีเงินหมุนเวียนกว่า ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐหรือสิบล้านบาทค่อนปี.

ควับ ชาง ผู้ประสบความสำเร็จ ●